



Title :	มพล. อิมเซ็ม ทศ. รับมือทำงานข้ามวัฒนธรรม
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียงราชกิจจานุเบกษา ปีที่ 26 ฉบับที่ 0461 หน้า 6
Date :	เดือน กรกฎาคม 2556

มพล. ติวเซ็มทศ. รับมือทำงานข้ามวัฒนธรรม

ดร.ฉัตรฤดี จงสุริยภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอาเซียน ไปโดยจัดเป็นการอบรม มีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำงานข้ามวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาจำนวน 100 คน จากสาขาวิชาการท่องเที่ยว และการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่สังคมอาเซียนและสังคมโลก ซึ่งนักศึกษามีโอกาสมากที่จะต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานหรือองค์กร/หน่วยงาน



ต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือทำงานในประเทศกับบริษัทต่างชาติ ตลอดจนการประสานงานกับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ มพล.เห็นความสำคัญถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาพร้อมสู่การทำงานในยุคโลกไร้พรมแดน

ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้จัดการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 'อาเซียนกับการเรียนรู้และปฏิบัติงานกับองค์กรต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม' และ 'การบริการลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมกับการเป็นอาเซียน' ทั้งยังได้จัดให้มีเวิร์คช็อปเรื่องน่ารู้ของวัฒนธรรมอาเซียน วิทยากรโดย อาจารย์พิมพ์จันทร์ เทียมเสวต ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม ธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ ดร.รมย์เย็น โกไศยกานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มพล.



Title :	มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง พร้อมมอบทุน นศ. กว่า 12 ล้านบาท
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชียงใหม่โพสต์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 0461 หน้า 6
Date :	เดือน กรกฎาคม 2556

◦ มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง พร้อมมอบทุน นศ. กว่า 12 ล้านบาท



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนักศึกษาที่มีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ รับทุนการศึกษา 466 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,275,600 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนผู้มีจิตเมตตาที่ยื่นความประสงค์มอบทุนเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินตามนโยบาย 'นักศึกษาทุกคนที่สามารถเรียนได้ จะต้องได้เรียนทุกคน จะไม่มีใครต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจน' นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร มฟล. พนักงาน และนักศึกษา จำนวนหนึ่ง นำโดย รศ.ดร.เทอด เทศประทีป ที่ปรึกษาอธิการบดี มฟล. เข้าร่วมพิธีบริเวณพระตำหนักดอยตุง เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้า



Title :	มฟล. ต้อนรับศิษย์แพทย์ระดับโลก
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงขานหนึ่งศั ปีที่ 26 ฉบับที่ 0461 หน้า 6
Date :	เดือน กรกฎาคม 2556

มฟล.ต้อนรับศิษย์แพทย์ระดับโลก



นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้การต้อนรับศิษย์แพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ศ.เคนเนธ เดวิด บอฟฟอร์ด (Professor Kenneth David Boffard) จากมหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ (University of the Witwatersrand) ประเทศอัฟริกาใต้ และ ศ.เดบอราห์ เอ คูห์ล (Professor Deborah A. Kuhls) จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งเนวาดา (University of Nevada School of Medicine) สหรัฐอเมริกา สำหรับการเยือน มฟล.ครั้งนี้ เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์